

### เอกสารสรุปสาระสำคัญ

#### กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ ยูนิเวอร์ส (ใช้สำหรับการขายช่องทางอื่นๆ ยกเว้นการขายผ่านทางโทรศัพท์)

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย และขอรับรองภายใต้ข้อบังคับเงื่อนไขทั่วไป ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น และเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ว่า ผู้ได้รับความคุ้มครองเป็นผู้มีสิทธิ์ ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้

หากผู้ได้รับความคุ้มครองหรือผู้รับประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) ต้องการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือมีข้อสงสัย หรือจะขอทราบรายละเอียดใดๆ เกี่ยวกับการประกันภัยนี้ โปรดติดต่อที่แผนกบริการผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

#### การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและการส่งเอกสารหรือหลักฐาน

ในกรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ผู้ได้รับความคุ้มครอง ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย หรือการสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเป็นเหตุแห่งการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้โดยไม่มีชักช้า ในกรณีที่มีการเสียชีวิตต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจำเป็นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริษัททราบดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทำได้แล้ว และจะต้องส่งเอกสารหรือหลักฐานให้แก่บริษัทโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง

#### การจ่ายค่าสินไหมทดแทน

บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารหรือหลักฐานแสดงการสูญเสียหรือความเสียหายที่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นไปตามเงื่อนไขความคุ้มครองแล้ว ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษัทชดเชยค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นไปตามข้อตกลงคุ้มครองหรือเอกสารแนบท้ายในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจำเป็น แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วนถูกต้องแล้ว หากบริษัทไม่อาจจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนดระยะเวลาข้างต้น บริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของจำนวนเงินที่ต้องจ่าย ทั้งนี้ นับแต่วันที่ครบกำหนดชำระ

**ข้อยกเว้นทั่วไปที่สำคัญ** กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง (เว้นแต่จะได้มีการขยายความคุ้มครองและมีการออกเอกสารแนบท้ายเพื่อขยายความคุ้มครองดังกล่าว)

- สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม หรือสงครามกลางเมือง การก่อวินาศกรรม การกระทำอันมีเจตนาร้ายเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือการก่อความวุ่นวายทางการเมือง หรือการนัดหยุดงานหรือการจลาจลไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับทางการเมืองหรือไม่ก็ตาม หรือการก่อความวุ่นวายทางการเมือง หรือการก่อการร้าย
- การแพร่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์
- การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การทำร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามทำร้ายร่างกายตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยตนเองหรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทำ ไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม หรือถูกผู้รับประโยชน์ทำร้ายร่างกาย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย ทั้งนี้รวมถึงอุบัติเหตุจากการที่ผู้ได้รับความคุ้มครองกิน คีม หรือฉีดยา หรือสารมีพิษเข้าร่างกาย การใช้ยาเกินกว่าที่แพทย์สั่ง
- การติดเชื้อ HIV หรือโรคเอดส์ กามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
- การตั้งครุฑกั แห่งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครุฑกั การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การทำหมันหรือการคุมกำเนิด
- การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้เป็นการรักษาแผนปัจจุบัน รวมถึงการรักษาแพทย์ทางเลือก) เช่น การฝังเข็ม ธรรมชาติบำบัด การรักษาโดยการนวดและการกดจุด (Chiropractic) การรักษาด้วยยาสมุนไพร เป็นต้น

**รายละเอียดความคุ้มครองที่สำคัญ** กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองโดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

(ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย)

**หมายเหตุ :** ความคุ้มครองและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ละเอียดครบถ้วน ให้เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ ยูนิเวอร์ส (ใช้สำหรับการขายช่องทางอื่นๆ ยกเว้นการขายผ่านทางโทรศัพท์) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

## กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ ยูนิเวอร์ส (ใช้สำหรับการขายช่องทางอื่นๆ ยกเว้นการขายผ่านทางโทรศัพท์)

โดยการซื้อถือข้อแกลงของผู้ได้รับความคุ้มครองในใบคำขอเอาประกันภัยซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และเพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระภายใต้ข้อบังคับ เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนด ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้นและเอกสารแนบท้าย บริษัทให้สัญญาแก่ผู้ได้รับความคุ้มครองดังต่อไปนี้

### หมวดที่ 1 คำจำกัดความทั่วไป

ถ้อยคำและคำบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ได้ให้ไว้ในส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ถือว่ามีความหมายเดียวกันทั้งหมด ไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยนี้

**กรมธรรม์ประกันภัย** หมายถึง ตารางกรมธรรม์ประกันภัย เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนด ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น เอกสารแนบท้าย ใบสลักหลัง ใบคำขอเอาประกันภัย เอกสารแนบติดตารางกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารสรุปสาระสำคัญตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญาประกันภัย

**บริษัท** หมายถึง บริษัท ซับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

**ผู้เอาประกันภัย** หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้

**บุคคลในครอบครัว** หมายถึง บุคคลดังต่อไปนี้ที่ได้ถูกระบุชื่อเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

1. คู่สมรส หมายถึง คู่สมรสของผู้เอาประกันภัย

2. บุตร หมายถึง บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งบุตรบุญธรรมตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยหรือคู่สมรสของผู้เอาประกันภัย

3. บิดามารดา หมายถึง บิดาและ/หรือมารดาของผู้เอาประกันภัย

**ผู้ได้รับความคุ้มครอง** หมายถึง ผู้เอาประกันภัยและ/หรือบุคคลในครอบครัวเฉพาะผู้ที่ได้ถูกระบุชื่อเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือเอกสารแนบท้าย ซึ่งมีอายุไม่เกินตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

**วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ** หมายถึง วันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มต้นให้ความคุ้มครอง

**ปีกรมธรรม์ประกันภัย** หมายถึง ระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ หรือนับแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยปีต่อไป

**อุบัติเหตุ** หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเอกเทศและโดยอิสระจากเหตุอื่น ซึ่งเกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกายและทำให้เกิดผลที่ผู้ได้รับความคุ้มครองมิได้เจตนา มุ่งหวัง เล็งเห็นหรือคาดหวังให้เกิดขึ้น และเกิดขึ้นหลังจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ

**การบาดเจ็บ** หมายถึง การบาดเจ็บทางร่างกาย อันเป็นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ

**การเจ็บป่วย** หมายถึง อาการ ความผิดปกติ การป่วยไข้ การได้รับการวินิจฉัย หรือการเกิดโรคที่เกิดขึ้นกับผู้ได้รับความคุ้มครองและเกิดขึ้นหลังจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ ทั้งนี้ต้องปรากฏชัดเจนว่าการเจ็บป่วย เช่นว่านั้นเป็นการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นโดยตัวเองและเป็นผลโดยตรงและโดยอิสระจากเหตุอื่นๆ ทั้งปวง

**ความรับผิดชอบส่วนแรก** หมายถึง ความเสียหายส่วนแรกที่ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องรับผิดชอบเองสำหรับเหตุการณ์แต่ละครั้ง

**แพทย์** หมายถึง ผู้ที่สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายของท้องถิ่นที่ให้บริการทางแพทย์ และได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในท้องถิ่นที่ให้บริการทางการแพทย์ทางด้านอายุรกรรมหรือทางด้านศัลยกรรม ซึ่งไม่ใช่แพทย์ที่เป็นผู้ได้รับความคุ้มครอง คู่สมรส ผู้ร่วมสายโลหิตหรือผู้สืบสายโลหิตของผู้ได้รับความคุ้มครอง

**แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคหรือแพทย์เฉพาะทาง** หมายถึง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายและมีวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรในสาขาที่เหมาะสมกับโรคดังกล่าว ซึ่งไม่ใช่แพทย์ที่เป็นผู้ได้รับความคุ้มครอง คู่สมรส ผู้ร่วมสายโลหิตหรือผู้สืบสายโลหิตของผู้ได้รับความคุ้มครองเว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากบริษัทและต้องเป็นที่ยอมรับของบริษัท

**แพทย์ทางเลือก** หมายถึง การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาลหรือการป้องกันโรคด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย การแพทย์แผนจีน หรือวิธีการอื่นๆ ที่มิใช่การแพทย์แผนปัจจุบัน

**พยาบาล** หมายถึง ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย

**ผู้ป่วยใน** หมายถึง ผู้ที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงและต้องลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ซึ่งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นๆ และให้รวมถึงกรณีรับตัวไว้เป็นผู้ป่วยในแล้วต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ 6 ชั่วโมง

**ผู้ป่วยนอก** หมายถึง ผู้ที่รับบริการอันเนื่องจากการรักษาพยาบาลในแผนกผู้ป่วยนอก หรือในห้องรักษาฉุกเฉินของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมหรือคลินิก ซึ่งไม่มีความจำเป็นตามข้อวินิจฉัย และข้อบ่งชี้ซึ่งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ในการเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน

**โรงพยาบาล** หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ที่จัดให้บริการทางการแพทย์ โดยสามารถรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนและมีองค์ประกอบทางด้านสถานที่และมีจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่เพียงพอตลอดจนมีการจัดการให้บริการที่ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีห้องสำหรับการผ่าตัดใหญ่และต้องได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนดำเนินการเป็นโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ

**สถานพยาบาลเวชกรรม** หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให้บริการทางการแพทย์ โดยสามารถรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนและได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนดำเนินการเป็นสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ

**คลินิก** หมายถึง สถานพยาบาลแผนปัจจุบันที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ดำเนินการ โดยแพทย์ทำการรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไม่สามารถรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนได้

**มาตรฐานทางการแพทย์** หมายถึง หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทย์แผนปัจจุบันที่เป็นสากล และนำมาซึ่งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยตามความจำเป็นทางการแพทย์และสอดคล้องกับข้อสรุปจากประวัติการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย การตรวจพบ ผลการชันสูตร หรืออื่นๆ (ถ้ามี)

**ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร** หมายถึง ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ควรจะเป็นเมื่อเทียบกับการให้บริการที่โรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิกเรียกเก็บกับผู้ป่วยทั่วไปของโรงพยาบาล สถานพยาบาล เวชกรรมหรือคลินิก ซึ่งผู้ได้รับความคุ้มครองเข้ารับการรักษา

**ความจำเป็นทางการแพทย์** หมายถึง การบริการทางการแพทย์ต่างๆ ที่มีเงื่อนไขดังนี้

1. ต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยของผู้รับบริการ และ
2. ต้องมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์อย่างชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปัจจุบัน และ
3. ต้องมีค่าใช้จ่ายเพื่อความสะดวกของผู้รับบริการ หรือของครอบครัวผู้รับบริการ หรือของผู้ให้บริการรักษาพยาบาล เพียงฝ่ายเดียว และ
4. ต้องเป็นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานทางการแพทย์ การดูแลผู้ป่วยที่เหมาะสมตามความจำเป็นของ ภาวะการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยของผู้รับบริการนั้นๆ

**การติดเชื้อ HIV หรือโรคเอดส์** หมายถึง ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอดส์และให้หมายความรวมถึงการติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาส เนื่องกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) หรือการติดเชื้อ หรือการเจ็บป่วยใดๆ ซึ่งโดยผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของไวรัส HIV (Human Immunodeficiency Virus) การติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาส ให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเชื้อที่ทำให้เกิดโรค ปอดบวมหรือปอดอักเสบ (Pneumocystis Carinii Pneumonia) เชื้อที่ทำให้เกิดโรคลำไส้อักเสบหรือเรื้อรัง (Organism or Chronic Enteritis) เชื้อไวรัส (Virus) และ/หรือเชื้อราที่แพร่กระจายอยู่ทั่วไป (Disseminated Fungi Infection) เนื่องกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) ให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเนื้องอก Kaposi's Sarcoma เนื้องอกเซลล์น้ำเหลืองที่ระบบศูนย์กลางประสาทส่วนกลาง (Central Nervous System Lymphoma) และ/ หรือโรคร้ายแรงอื่นๆ ซึ่งเป็นที่รู้จักในปัจจุบันนี้ว่าเป็นอาการของภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) หรือซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ คนที่เป็นเสียชีวิตอย่างกะทันหัน เจ็บป่วย หรือทุพพลภาพ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ให้รวมถึง เชื้อไวรัส HIV (Human Immunodeficiency Virus) โรคที่ทำให้เชื้อสมองเสื่อม (Encephalopathy Dementia) และการระบาคของเชื้อไวรัส

**การนัดหยุดงาน** หมายถึง การกระทำโดยเจตนาของผู้นัดหยุดงาน หรือคนงานที่ถูกห้ามเข้าทำงาน เพื่อส่งเสริมการนัดหยุดงาน หรือการต่อต้าน การห้ามเข้าทำงานไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะเป็นการก่อความสงบสุขแห่ง สาธารณชน หรือเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยมหรือไม่ก็ตาม

**การจลาจล** หมายถึง การกระทำของบุคคลใด ๆ ซึ่งร่วมกับกลุ่มบุคคลอื่นเพื่อก่อความสงบสุขแห่ง สาธารณชน ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยมหรือไม่ก็ตาม

**การกระทำอันมีเจตนาร้ายเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือการก่อความวุ่นวายทางการเมือง** หมายถึง

- 1) การกระทำอย่างจงใจเพื่อให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายโดยตรงต่อร่างกายและทรัพย์สินซึ่งเป็น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม
- 2) การที่ประชาชนจำนวนมากร่วมกันก่อความไม่สงบ หรือการก่อความวุ่นวายอันเข้าลักษณะถึงลูกสื่อขึ้น ต่อต้านรัฐบาล โดยใช้กำลังประทุษร้าย ชูเชิญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย หรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดความ วุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง

**การก่อการร้าย** หมายถึง การกระทำซึ่งใช้กำลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการข่มขู่โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นการกระทำเพียงลำพัง การกระทำการแทน หรือที่เกี่ยวข้องกับองค์กรใด หรือรัฐบาลใด ซึ่งกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อต้องการส่งผลให้รัฐบาลและ/หรือสาธารณชน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนกหวาดกลัว

## **หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนด**

### **1. สัญญาประกันภัย**

สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเชื่อถือข้อแถลงของผู้ได้รับความคุ้มครองในใบคำขอเอาประกันภัย ใบแถลงสุขภาพ และข้อแถลงเพิ่มเติม (ถ้ามี) ที่ผู้ได้รับความคุ้มครองให้ไว้เป็นหลักฐานในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริษัทจึงได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารสรุปสาระสำคัญของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไว้ให้

ในกรณีที่ผู้ได้รับความคุ้มครองรู้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็นเท็จในข้อแถลงตามวรรคหนึ่ง หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใดแต่ปกปิดข้อความจริงนั้นไว้โดยไม่แจ้งให้บริษัททราบ ซึ่งถ้าบริษัททราบข้อความจริงนั้นๆ อาจจะได้จูงใจให้บริษัทเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกลบไม่ยอมทำสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็นโมฆะ ตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทมีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยได้

บริษัทจะไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากที่ผู้ได้รับความคุ้มครองได้แถลงไว้ในเอกสารตามวรรคหนึ่ง

### **2. ความสมบูรณ์แห่งสัญญาประกันภัยและการเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญาประกันภัย**

การเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ ในสัญญาประกันภัยจะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทและได้บันทึกไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หรือในเอกสารแนบท้าย หรือในใบสลักหลังโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท จึงจะสมบูรณ์

### **3. การตรวจทางการแพทย์**

บริษัทมีสิทธิที่จะตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาล หรือขอหลักฐานยืนยันเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นหลักฐานที่ถูกต้อง หรือขอผลการตรวจพิเศษที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับความคุ้มครองเท่าที่จำเป็นกับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิที่จะขอตรวจร่างกายผู้ได้รับความคุ้มครองโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอิสระที่บริษัทแต่งตั้ง ในกรณีเสียชีวิต บริษัทมีสิทธิทำการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจำเป็น และไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายโดยค่าใช้จ่ายของบริษัท

ในกรณีที่ผู้ได้รับความคุ้มครองไม่ยินยอมให้บริษัทตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาล และการตรวจวินิจฉัยหรือวิธีการอื่นๆ ของผู้ได้รับความคุ้มครองเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนนั้น บริษัทสามารถปฏิเสธการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ได้รับความคุ้มครองได้

### **4. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและการส่งเอกสารหรือหลักฐาน**

ในกรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ผู้ได้รับความคุ้มครอง ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย หรือความสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเป็นเหตุแห่งการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้โดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีการเสียชีวิตต้องแจ้งให้

บริษัททราบทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจำเป็นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริษัททราบดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทำได้แล้ว และจะต้องส่งเอกสารหรือหลักฐานให้แก่บริษัทโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง

โดยในกรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ที่บริษัทต้องการภายใน 30 วันนับแต่วันเสียชีวิต หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ ส่วนในกรณีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอย่างอื่น ให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุหรือตามกำหนดระยะเวลาใดๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงคุ้มครองนั้นๆ

การไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทำให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำได้แล้ว

## 5. การจ่ายค่าสินไหมทดแทน

บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารหรือหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือความเสียหายที่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นไปตามเงื่อนไขความคุ้มครองแล้ว

ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษัทชดเชยค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นไปตามข้อตกลงคุ้มครองและ/หรือเอกสารแนบท้ายในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจำเป็น แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วนถูกต้องแล้ว

หากบริษัทไม่สามารถจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนดระยะเวลาข้างต้น บริษัทจะรับผิดชอบใช้ดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของจำนวนเงินที่ต้องจ่าย ทั้งนี้ นับแต่วันที่ครบกำหนดชำระ

## 6. ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย

ผู้ได้รับความคุ้มครองสามารถระบุผู้รับประโยชน์ได้ ซึ่งผู้รับประโยชน์จำเป็นต้องเป็นทายาทโดยธรรมหรือผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ได้รับความคุ้มครองที่อยู่กินกันฉันท์สามีภรรยา โดยเปิดเผย หรือมีความสัมพันธ์ในความเป็นญาติร่วมสายโลหิตเดียวกันและ/หรืออยู่ในความอุปการะของผู้ได้รับความคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น (ในกรณีที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเป็นผู้เยาว์ ให้ระบุได้เฉพาะบิดา มารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเป็นผู้รับประโยชน์ได้เท่านั้น) เว้นแต่จะมีข้อตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น

เมื่อผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนใดๆ ภายใต้ข้อตกลงคุ้มครองและข้อกำหนดกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามที่ระบุไว้ หากมิได้ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่กองมรดกของผู้ได้รับความคุ้มครอง

ในกรณีที่ผู้ได้รับความคุ้มครองระบุชื่อผู้รับประโยชน์เพียงคนเดียว หากปรากฏว่าผู้รับประโยชน์ได้เสียชีวิตก่อนหรือพร้อมกับผู้ได้รับความคุ้มครอง โดยผู้ได้รับความคุ้มครองมิได้แจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ เมื่อผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่กองมรดกของผู้ได้รับความคุ้มครอง

ในกรณีที่ผู้ได้รับความคุ้มครองระบุชื่อผู้รับประโยชน์มากกว่าหนึ่งคน และผู้รับประโยชน์รายใดเสียชีวิตก่อนหรือพร้อมกับผู้ได้รับความคุ้มครอง โดยผู้ได้รับความคุ้มครองมิได้แจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือถึงการเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์นั้น หรือแจ้งเปลี่ยนแปลงการรับประโยชน์ของผู้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่ เมื่อผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนส่วนของผู้รับประโยชน์รายที่เสียชีวิตไปก่อนให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่เหลืออยู่คนละเท่าๆ กัน

## 7. การชำระเบี้ยประกันภัยและการเริ่มความคุ้มครอง

บริษัทจะเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยตามที่ตกลงกันไว้ระหว่างบริษัทกับผู้เอาประกันภัยหรือตามที่ระบุไว้ในใบคำขอเอาประกันภัย

### 7.1 กรณีเลือกชำระเบี้ยประกันภัยแบบงวดราย 1 เดือน

7.1.1 เบี้ยประกันภัยของงวดแรกจะถึงกำหนดชำระทันที และความคุ้มครองจะเริ่มมีผลบังคับตามวันที่ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

7.1.2 เบี้ยประกันภัยในงวดถัดไปจะถึงกำหนดชำระในวันครบรอบของกำหนดการชำระเบี้ยประกันภัยของเดือนก่อนหน้า และหากมีการชำระเบี้ยประกันภัยอย่างถูกต้องในทุกงวด ความคุ้มครองก็จะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และบริษัทจะไม่นำเงื่อนไขเรื่องสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัยและเงื่อนไขเรื่องระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (ถ้ามี) มาเริ่มนับใหม่

7.1.3 ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยตามที่ผู้เอาประกันภัยตกลงกันไว้กับบริษัทของเดือนหนึ่งเดือนใดได้ บริษัทจะผ่อนผันการรับชำระค่าเบี้ยประกันภัยให้โดยจะนำยอดค่าเบี้ยประกันภัยที่ค้างชำระไปเรียกเก็บรวมกับค่าเบี้ยประกันภัยของเดือนถัดไป หากมีการชำระเบี้ยประกันภัย ให้ถือว่าความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้เป็นความคุ้มครองต่อเนื่องจากงวดก่อนหน้าและไม่นำเงื่อนไขเรื่องสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัยและเงื่อนไขเรื่องระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (ถ้ามี) มาเริ่มนับใหม่

หากบริษัทยังคงไม่สามารถเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวได้ ให้ถือว่าความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้เป็นอันสิ้นสุดลง ณ วันสุดท้ายที่เบี้ยประกันภัยซึ่งได้ชำระมาแล้วสามารถซื้อความคุ้มครองได้ โดยบริษัทไม่ต้องส่งหนังสือทวงถามอีก

7.1.4 ในกรณีที่มิเหตุเรียกเรื่องจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนใดๆ ในระยะเวลาผ่อนผัน และบริษัทยังไม่ได้รับชำระเบี้ยประกันภัย บริษัทจะหักเบี้ยประกันภัยเป็นจำนวนเท่ากับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ได้รับสำหรับปีกรมธรรม์ประกันภัยนั้นออกจากค่าสินไหมทดแทนที่ต้องชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และหากมีส่วนที่เหลือ และจ่ายค่าสินไหมทดแทนส่วนที่เหลือให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย

7.2 กรณีเลือกชำระเบี้ยประกันภัยแบบงวดรายปี หรืองวดราย 2, 3, 4 หรือ 6 เดือนตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

7.2.1 เบี้ยประกันภัยของงวดแรกจะถึงกำหนดชำระทันที และความคุ้มครองจะเริ่มมีผลบังคับตามวันที่ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

7.2.2 เบี้ยประกันภัยในงวดถัดไปจะถึงกำหนดชำระในวันครบรอบระยะเวลาของการชำระเบี้ยประกันภัยของงวดก่อนหน้า ทั้งนี้หากมีการชำระเบี้ยประกันภัยอย่างถูกต้องในทุกงวด ความคุ้มครองก็จะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

7.2.3 ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยตามที่ผู้เอาประกันภัยตกลงกันได้ไว้กับบริษัทได้ ในงวดใด บริษัทจะผ่อนผันให้ชำระเบี้ยประกันภัยภายใน 30 วันนับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาการชำระค่าเบี้ยประกันภัยของงวดก่อนหน้า หากมีการชำระเบี้ยประกันภัย ให้ถือว่าความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้เป็นความคุ้มครองต่อเนื่องจากงวดก่อนหน้าและไม่นำเงื่อนไขเรื่องสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัยและเงื่อนไขเรื่องระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (ถ้ามี) มาเริ่มนับใหม่ หาก บริษัทยังคงไม่สามารถเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวได้ ให้ถือว่าความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้เป็นอันสิ้นสุด ณ วันสุดท้ายที่เบี้ยประกันภัยซึ่งได้ชำระมาแล้ว สามารถซื้อความคุ้มครองได้ โดยบริษัทไม่ต้องส่งหนังสือทวงถามอีก

7.2.4 ในกรณีที่มิเหตุเรียกร้องจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนใดๆ ในระยะเวลาผ่อนผัน และบริษัทยังไม่ได้รับชำระเบี้ยประกันภัย บริษัทจะหักเบี้ยประกันภัยเป็นจำนวนเท่ากับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ได้รับสำหรับปีกรมธรรม์ประกันภัยนั้นออกจากค่าสินไหมทดแทนที่ต้องชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และจ่ายค่าสินไหมทดแทนส่วนที่เหลือให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย

## 8. การต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย

8.1 กรมธรรม์ประกันภัยนี้อาจต่ออายุได้ต่อเนื่องโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ บริษัทจะไม่มีกรออกเอกสารการต่ออายุ และกรมธรรม์ประกันภัยเดิมจะเป็นหลักฐานแห่งความคุ้มครองที่สมบูรณ์ เว้นแต่มีการแจ้งขอเปลี่ยนแปลงเป็นประการอื่น อย่างไรก็ตามในกรณีที่บริษัทยินยอมให้มีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทยังคงไว้ซึ่งสิทธิใน

8.1.1 การปรับอัตราเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงภัยและอายุที่เพิ่มขึ้นของผู้ได้รับความคุ้มครองตามอัตราเบี้ยประกันภัยที่บริษัทได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนประกันวินาศภัยและ

8.1.2 การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันภัย และเงื่อนไขข้อตกลงคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยในปีต่ออายุได้ตามความจำเป็น

8.1.3 บริษัทต้องแจ้งผู้ได้รับความคุ้มครองกรณีมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือขยายความคุ้มครองใดๆ ของเงื่อนไข ความคุ้มครอง ข้อยกเว้น เอกสารแนบท้าย หรืออื่นๆ ที่เป็นสาระสำคัญตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้

8.2 บริษัทอาจปฏิเสธการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยได้ โดยการแจ้งต่อผู้เอาประกันภัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันและต้องแจ้งถึงสาเหตุของการปฏิเสธการต่ออายุด้วย ทั้งนี้บริษัทจะไม่ปฏิเสธการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยที่มีข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์โรคร้ายแรง

## 9. การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย

9.1 การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับการชำระเบี้ยประกันภัยแบบงวดรายปี งวดราย 2, 3, 4 หรือ 6 เดือนตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย (ยกเว้นงวดราย 1 เดือน)

9.1.1 บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ด้วยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่แจ้งให้บริษัททราบ ทั้งนี้ คำบอกกล่าวใดๆ ที่ได้จัดส่งให้ตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่แจ้งให้ทราบดังกล่าวถือเป็นการส่งโดยชอบแล้ว โดยบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน กรณีที่มีการชำระเบี้ยประกันภัยไปแล้ว จะไม่เป็นผลให้บริษัทจะต้องรับผิดชอบจ่ายค่าสินไหมทดแทนแต่อย่างใด ทั้งนี้บริษัทไม่สามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยที่มีข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์โรคร้ายแรงอยู่ได้



9.1.2 ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือหรือวิธีการอื่นตามที่ได้ตกลงกัน การบอกเลิกจะมีผลบังคับในวันที่บริษัทได้รับการแจ้งหรือวันที่ระบุในใบแจ้งแล้วแต่ว่าวันใดจะเป็นวันหลังสุด และบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน

9.2 การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับการชำระเบี้ยประกันภัยแบบงวดราย 1 เดือน

9.2.1 บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ด้วยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่แจ้งให้บริษัททราบ ทั้งนี้ คำบอกกล่าวใดๆ ที่ได้จัดส่งให้ตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่แจ้งให้ทราบดังกล่าวถือเป็นการส่งโดยชอบแล้ว และบริษัทไม่ต้องคืนเบี้ยประกันภัย และการประกันภัยจะสิ้นสุดผลบังคับในวันสุดท้ายที่เบี้ยประกันภัยซึ่งได้รับชำระแล้วสามารถซื้อและให้ความคุ้มครองได้ กรณีที่มีการชำระเบี้ยประกันภัยไปแล้ว จะไม่เป็นผลให้บริษัทจะต้องรับผิดชอบจ่ายค่าสินไหมทดแทนแต่อย่างใด ทั้งนี้บริษัทไม่สามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยที่มีข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์โรคภัยร้ายแรง อยู่ได้

9.2.2 ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือหรือวิธีการอื่นตามที่ได้ตกลงกัน การประกันภัยจะสิ้นสุดผลบังคับในวันสุดท้ายที่เบี้ยประกันภัยซึ่งได้รับชำระแล้วสามารถซื้อและให้ความคุ้มครองได้ โดยบริษัทไม่ต้องคืนเบี้ยประกันภัยแต่อย่างใด

9.3 หากปรากฏหลักฐานชัดเจนต่อบริษัทว่าผู้ได้รับความคุ้มครองได้กระทำการ โดยทุจริต เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์จากการประกันภัยนี้ บริษัทมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ด้วยการส่งหนังสือบอกกล่าวและให้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยสิ้นสุดผลบังคับในทันทีตามวันที่ระบุไว้ในหนังสือ และบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยสำหรับปีกรมธรรม์ประกันภัยนั้นๆ ให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบสำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำดังกล่าวข้างต้น

## 10. การสิ้นสุดความคุ้มครอง

10.1 กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นดังต่อไปนี้ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน

10.1.1 ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยมีอายุครบตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

10.1.2 เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆ ที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย ในกรณีการชำระเบี้ยประกันภัยแบบงวดรายปี งวดราย 2, 3, 4 หรือ 6 เดือนตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน แต่บริษัทไม่ต้องคืนเบี้ยประกันภัยหากกรณีมีการชำระเบี้ยประกันภัยแบบงวดราย 1 เดือน

10.1.3 เมื่อไม่มีการชำระเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป เรื่องการชำระเบี้ยประกันภัยและการเริ่มความคุ้มครอง

10.1.4 เมื่อมีการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยหรือการบอกเลิกความคุ้มครองของผู้เอาประกันภัย

10.1.5 เมื่อผู้เอาประกันภัยถูกจองจำอยู่ในเรือนจำหรือทัณฑสถาน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน แต่บริษัทไม่ต้องคืนเบี้ยประกันภัยหากกรณีมีการชำระเบี้ยประกันภัยแบบงวดราย 1 เดือน

10.1.6 เมื่อมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงคุ้มครองและ/หรือเอกสารแนบท้ายครบจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยแล้ว

10.2 ความคุ้มครองสำหรับบุคคลในครอบครัวแต่ละรายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นดังต่อไปนี้ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน

10.2.1 ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อบุคคลในครอบครัวมีอายุครบตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

10.2.2 ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อบุคคลในครอบครัวสิ้นสภาพการเป็นบุคคลในครอบครัวตามคำจำกัดความที่กำหนดไว้

10.2.3 เมื่อบุคคลในครอบครัวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆ ที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยในกรณีการชำระเบี้ยประกันภัยแบบงวดรายปี งวดราย 2, 3, 4 หรือ 6 เดือนตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน แต่บริษัทไม่ต้องคืนเบี้ยประกันภัยหากกรณีมีการชำระเบี้ยประกันภัยแบบงวดราย 1 เดือน

10.2.4 ความคุ้มครองของบุคคลในครอบครัวจะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อกรมธรรม์ประกันภัยสิ้นสุดลงตามข้อ 11.1

10.2.5 เมื่อบุคคลในครอบครัวถูกจองจำอยู่ในเรือนจำหรือทัณฑสถาน บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน แต่บริษัทไม่ต้องคืนเบี้ยประกันภัยหากกรณีมีการชำระเบี้ยประกันภัยแบบงวดราย 1 เดือน

10.2.6 เมื่อมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงคุ้มครองและ/หรือเอกสารแนบท้ายครบจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่บุคคลในครอบครัวรายนั้นแล้ว

10.2.7 เมื่อมีการบอกเลิกความคุ้มครองของบุคคลในครอบครัวรายนั้น

10.3 กรมธรรม์ประกันภัยนี้และการประกันภัยทั้งหลายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะสิ้นสุดในเวลา 16.30 น. ตามเวลาประเทศไทยในวันสิ้นสุดของกรมธรรม์ประกันภัย

## 11. การแถลงอายุหรือเพศคลาดเคลื่อน

ถ้ามีการแถลงอายุหรือเพศของผู้ได้รับความคุ้มครองคลาดเคลื่อนจากความจริงทำให้

11.1 บริษัทได้รับเบี้ยประกันภัยน้อยกว่าที่กำหนด จำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่จะได้รับตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะเท่ากับจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระแล้วนั้น สามารถซื้อความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ตามอายุหรือเพศที่ถูกต้องแท้จริง หากอายุหรือเพศของผู้ได้รับความคุ้มครองที่ถูกต้องแท้จริงนั้น ไม่อาจได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้แล้ว บริษัทจะไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนใดๆ ให้แต่จะคืนเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ที่ได้ชำระแล้วให้เท่านั้น

11.2 บริษัทได้รับเบี้ยประกันภัยเกินกว่าอัตราที่กำหนด บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยในส่วนที่เกินให้แก่ผู้เอาประกันภัย อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่นำเงินนี้ไปบังคับใช้เพื่อการปรับเบี้ยประกันภัยย้อนหลัง สำหรับระยะเวลาเอาประกันภัยในปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ผ่านมาแล้ว

## 12. การปรับเบี้ยประกันภัย

บริษัทอาจจะปรับเบี้ยประกันภัยในวันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยตามช่วงอายุที่เปลี่ยนไปของผู้ได้รับความคุ้มครอง ตามอัตราที่บริษัทได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนประกันวินาศภัย โดยจะแจ้งให้ผู้ได้รับความคุ้มครองทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร

## 13. การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ

ในกรณีที่ข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์ และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้น โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและให้ทำการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ

## 14. เงื่อนไขบังคับก่อน

บริษัทอาจจะไม่รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เว้นแต่ผู้ได้รับความคุ้มครอง ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดครบถ้วนตามสัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย

## 15. กฎหมายที่ใช้บังคับ

กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะอยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายของประเทศไทย

## 16. สกุลเงินตราและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ

เบี้ยประกันภัยและค่าสินไหมทดแทนที่พึงจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะจ่ายเป็นเงินบาทไทย โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามวันที่ระบุในใบเสร็จรับเงินภายใต้ข้อตกลงคุ้มครองและ/หรือเอกสารแนบท้ายนั้นๆ

## หมวดที่ 3 ข้อยกเว้นทั่วไป

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง (เว้นแต่จะได้มีการขยายความคุ้มครองและมีการออกเอกสารแนบท้ายเพื่อขยายความคุ้มครองดังกล่าว)

1. ความรับผิดชอบแรกที่ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องรับผิดชอบตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสารแนบท้าย
2. ความสูญเสียหรือความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อม และไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุหรือเหตุการณ์ซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่อง หรือมีลำดับเหตุการณ์เป็นอย่างไรสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายนั้น อันเป็นผลมาจากหรือเกี่ยวเนื่องมาจาก

2.1 สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือ

2.2 สงครามกลางเมืองซึ่งหมายถึงสงครามระหว่างชนที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน การแข็งข้อ การกบฏ การก่อความวุ่นวายใดๆ การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฏอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฏอัยการศึก การก่อวินาศกรรม การกระทำอันมีเจตนาร้ายเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม หรือการก่อความวุ่นวายทางการเมือง หรือ

2.3 การนัดหยุดงานหรือการจลาจลไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับทางการเมืองหรือไม่ก็ตาม หรือการก่อความวุ่นวายทางการเมือง หรือ

2.4 การก่อการร้าย

2.5 การแผ่รังสี หรือการแผ่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งดำเนินติดต่อกันไปด้วยตัวเอง

2.6 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้

3. ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นในเวลาดังต่อไปนี้

3.1 ขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองล่าสัตว์ในป่า หรือแข่งกีฬาอันตราย

แข่งกีฬาอันตรายในที่นี้ให้หมายถึง การฝึกซ้อมหรือแข่งหรือเล่น รถทุกชนิด เรือทุกชนิด ม้า สกีกทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีด้วย สเก็ต กีฬาการต่อสู้ทุกชนิด โดครัม (เว้นแต่การโดครัมเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูนหรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จัมพ์ ปีนหรือไต่เขาที่ต้องใช้เครื่องมือช่วย การโรยตัวจากที่สูง เล่นล่องแก่ง ดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศหรือเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ

3.2 ขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองกำลังขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำอากาศยานใดๆ

3.3 ขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มีได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมีได้เป็นสายการบินพาณิชย์

3.4 ขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองกระทำโดยมิชอบหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย การก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม

3.5 ขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนช่วยทำให้เกิดการทะเลาะวิวาท

3.6 ขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัครซึ่งเข้าปฏิบัติภารกิจในสงครามหรือปราบปราม

4. ความสูญเสียหรือความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อม และไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุหรือเหตุการณ์ซึ่งส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง หรือมีลำดับเหตุการณ์เป็นอย่างไรสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหาย รวมถึงภาวะแทรกซ้อนนั้น อันเป็นผลมาจากหรือเกี่ยวเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้

4.1 การกระทำของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติดหรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้

คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป

4.2 การตรวจรักษาหรือบำบัดการติดเชื้อเสพติดให้โทษ บุหรี่ สุรา หรือสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท โรคหรืออาการผิดปกติจากการดื่มสุรา หรือพิษสุราหรือบุหรี่ เช่น ภาวะเพาะอาหารอักเสบจากสุรา (Alcoholic Gastritis) ตับอักเสบจากสุรา (Alcoholic Hepatitis) โรคถุงลมโป่งพอง

4.3 การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การทำร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามทำร้ายร่างกายตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยตนเองหรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทำ ไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม หรือถูกผู้รับประโยชน์ทำร้ายร่างกาย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย ทั้งนี้รวมถึงอุบัติเหตุจากการที่ผู้ได้รับความคุ้มครองกิน ดื่ม หรือฉีดยา หรือสารมีพิษเข้าร่างกาย การใช้ยาเกินกว่าที่แพทย์สั่ง

4.4 การติดเชื้อ HIV หรือโรคเอดส์ กามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

4.5 อาการผิดปกติ ทางพฤติกรรม หรือความผิดปกติทางบุคลิกภาพ รวมถึงภาวะสมาธิสั้น ออติสซึม หรือโรคที่เกี่ยวข้องกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช วิกลจริต ภาวะเครียด ปวดศีรษะจากความเครียด ไมเกรน ความวิตกกังวล การรักษาความผิดปกติของการรับประทานอาหาร การนอนกรน นอนไม่หลับ หรือโรคภาวะหายใจอุดกั้น โรคหรืออาการหยุดหายใจขณะหลับ

4.6 ภาวะ ความผิดปกติ หรือโรคที่เป็นมาแต่กำเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านการเจริญเติบโตและพัฒนาการ เช่น ภาวะตัวเตี้ย หรือโรคทางพันธุกรรม การปลูกฝีหรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค

4.7 ภาวะหรือความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทำเลสิก ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เพื่อช่วยในการมองเห็น หรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น

4.8 การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อการเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมหงอก หรือการควบคุมน้ำหนักตัว การผ่าตัดอันมีลักษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับ ความคุ้มครอง

4.9 การตรวจรักษาหรือการป้องกัน หรือการใช้ยา หรือสารต่างๆ การใช้ยา เพื่อชะลอการเสื่อมของวัย หรือการใช้ฮอร์โมนทดแทนในวัยใกล้หมดหรือหมดระดู การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในหญิงหรือชาย การรักษาความผิดปกติทางเพศ และการแปลงเพศ

4.10 การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหามันบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การทำหมันหรือการคุมกำเนิด

4.11 การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้เป็นการรักษาแผนปัจจุบัน รวมถึงการรักษาแพทย์ทางเลือก เช่น การฝังเข็ม ธรรมชาติบำบัด การรักษาโดยการนวดและการกดจุด (Chiropractic) การรักษาด้วยยาสมุนไพร

#### หมวดที่ 4 ข้อตกลงคุ้มครอง

ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ ภายใต้ข้อบังคับ ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้นทั่วไป เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนด และเอกสารแนบท้าย และเพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยต้องชำระ บริษัทตกลงจะให้ความคุ้มครองดังต่อไปนี้ เฉพาะข้อตกลงคุ้มครองที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น

## ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะโดยสิ้นเชิง สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ (COV 1)

### คำจำกัดความเพิ่มเติม

**สูญเสียอวัยวะโดยสิ้นเชิง** หมายถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือ หรือข้อเท้า และให้หมายรวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้น โดยสิ้นเชิง และมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป

**สูญเสียสายตา** หมายถึง ตามอดสนิทและมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าไม่มีทางรักษาให้หายได้อีกตลอดไป

**ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง** หมายถึง

1. กรณีที่ผู้ได้รับความคุ้มครองประกอบหน้าที่การทำงานใดๆ ในอาชีพประจำหรืออาชีพอื่นๆ และได้เกิดสภาวะทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ซึ่งเป็นผลทำให้ไม่สามารถประกอบหน้าที่การทำงานใดๆ ในอาชีพประจำและอาชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป หรือ

2. กรณีที่ผู้ได้รับความคุ้มครองไม่ได้ประกอบหน้าที่การทำงานใดๆ ในอาชีพประจำและอาชีพอื่นๆ และได้เกิดสภาวะทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงซึ่งเป็นผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันตั้งแต่ 3 ประเภทขึ้นไป

การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน คือ ความสามารถในการปฏิบัติการกิจหลักประจำวันของคนปกติ 6 ชนิด ซึ่งเป็นเกณฑ์ทางการแพทย์ในการประเมินผู้ป่วยที่ไม่สามารถปฏิบัติการกิจดังกล่าวได้ ดังนี้

(1) ความสามารถในการเคลื่อนย้าย เช่น ความสามารถในการเคลื่อนย้ายจากเก้าอี้ไปกลับเตียงได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องได้รับการช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือใช้อุปกรณ์ช่วย

(2) ความสามารถในการเดินหรือเคลื่อนที่ เช่น ความสามารถในการเดินหรือเคลื่อนที่จากห้องหนึ่งไปยังอีกห้องหนึ่งได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือใช้อุปกรณ์ช่วย

(3) ความสามารถในการแต่งกาย เช่น ความสามารถในการสวมหรือถอดเสื้อผ้าได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือใช้อุปกรณ์ช่วย

(4) ความสามารถในการอาบน้ำชำระร่างกาย เช่น ความสามารถในการอาบน้ำ รวมถึงการเข้าและออกจากห้องอาบน้ำได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือใช้อุปกรณ์ช่วย

(5) ความสามารถในการรับประทานอาหาร เช่น ความสามารถในการรับประทานอาหารได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือใช้อุปกรณ์ช่วย

(6) ความสามารถในการขับถ่าย เช่น ความสามารถในการใช้ห้องน้ำเพื่อการขับถ่าย รวมถึงการเข้าและออกจากห้องน้ำได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือใช้อุปกรณ์ช่วย

### ความคุ้มครอง

บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามความคุ้มครองเฉพาะผลประโยชน์ที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หากผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับบาดเจ็บและทำให้

1. ผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิตภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องรักษาตัวติดต่อกันในสถานะผู้ป่วยในในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี โดยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ร้อยละ 100 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ

2. ผู้ได้รับความคุ้มครองตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ และการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั้นได้เป็นไปติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่า ผู้ได้รับความคุ้มครองตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง โดยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ร้อยละ 100 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ

3. ผู้ได้รับความคุ้มครองสูญเสียอวัยวะ โดยสิ้นเชิงหรือสูญเสียสาขตา ภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ โดยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ตามตารางข้างล่างนี้

ตารางการสูญเสียอวัยวะโดยสิ้นเชิงหรือสูญเสียสาขตา	ร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย
1) การสูญเสียมือสองข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้างตั้งแต่ข้อเท้า หรือสาขตาสองข้าง	100
2) การสูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือและเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า	100
3) การสูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือและสาขตาหนึ่งข้าง	100
4) การสูญเสียเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้าและสาขตาหนึ่งข้าง	100
5) การสูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ	60
6) การสูญเสียเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า	60
7) การสูญเสียสาขตาหนึ่งข้าง	60
หากมีการสูญเสียอวัยวะ โดยสิ้นเชิงหรือสูญเสียสาขตาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือรวมกันตั้งแต่ 1 รายการขึ้นไป ผู้ได้รับความคุ้มครองจะมีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนเฉพาะรายการที่สูงสุดเพียงรายการเดียวเท่านั้น	

ในกรณีที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิต และ/หรือสูญเสียอวัยวะ โดยสิ้นเชิงหรือสูญเสียสาขตา และ/หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ไม่ว่าจะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือรวมกันจากอุบัติเหตุเดียวกัน บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงคุ้มครองจนครบมูลค่าสูงสุดของผลประโยชน์ในความสูญเสียหรือความเสียหายของข้อตกลงคุ้มครองนั้นๆ หากบริษัทจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครองนั้นยังไม่เต็มจำนวนเงินเอาประกันภัย บริษัทจะยังคงให้ความคุ้มครองจนถึงสุดระยะเวลาเอาประกันภัยเท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เหลืออยู่เท่านั้น และเมื่อบริษัทได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ครบตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว ข้อตกลงคุ้มครองนี้ถือเป็นอันสิ้นสุดทันที

**เอกสารหรือหลักฐานการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน**

**กรณีเสียชีวิต**

ผู้รับประโยชน์หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่งเอกสารหรือหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วันนับจากวันที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเสียชีวิตโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
2. สำเนาใบมรณบัตร
3. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยหน่วยงานที่ออกรายงาน
4. สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผู้ได้รับความคุ้มครอง
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์
7. เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่บริษัทต้องการตามความจำเป็น (ถ้ามี)

#### กรณีสูญเสียอวัยวะโดยสิ้นเชิงหรือสูญเสียสายตา

ผู้ได้รับความคุ้มครอง หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่งเอกสารหรือหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัท ภายใน 30 วันนับจากวันที่แพทย์ลงความเห็นว่าสูญเสียอวัยวะโดยสิ้นเชิงหรือสูญเสียสายตา โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับความคุ้มครองพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาใบรายงานแพทย์ที่ยืนยันการสูญเสียอวัยวะโดยสิ้นเชิงหรือสูญเสียสายตา
4. สำเนาบันทึกรายวันของตำรวจในท้องที่เกิดเหตุ
5. เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่บริษัทต้องการตามความจำเป็น (ถ้ามี)

#### กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ

ผู้ได้รับความคุ้มครอง หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่งเอกสารหรือหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัท ภายใน 30 วันนับจากวันที่แพทย์ลงความเห็นว่าทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับความคุ้มครองพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาใบรายงานแพทย์ที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
4. ภาพถ่ายที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (ถ้ามี)
5. สำเนาบันทึกรายวันของตำรวจในท้องที่เกิดเหตุ
6. เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่บริษัทต้องการตามความจำเป็น (ถ้ามี)

การไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทำให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำได้แล้ว

**ข้อยกเว้นเฉพาะ** (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะโดยสิ้นเชิง สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุเท่านั้น)

นอกเหนือจากข้อยกเว้นทั่วไป ข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครอง (เว้นแต่จะได้มีการขยายความคุ้มครองและมีการออกเอกสารแนบท้ายเพื่อขยายความคุ้มครองดังกล่าว)

1. ความสูญเสียหรือความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อม และไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุหรือเหตุการณ์ซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื้อ หรือมีลำดับเหตุการณ์เป็นอย่างไรสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายนั้น อันเป็นผลมาจากหรือเกี่ยวเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้

1.1 การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ

1.2 อาหารเป็นพิษ



1.3 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท (Disc herniation) ภาวะกระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative disc disease) ภาวะกระดูกสันหลังเสื่อม (Spondylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังส่วน Pars interarticularis (Spondylolysis) เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

2. ความสูญเสียหรือความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นในขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

### ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (COV 3)

#### คำจำกัดความเพิ่มเติม

ค่าห้องสำหรับผู้ป่วยใน หมายถึง ค่าห้องพักผู้ป่วย ค่าอาหารผู้ป่วย ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการใน โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมจัดไว้ในแต่ละวัน

#### ความคุ้มครอง

การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บและทำให้ผู้ได้รับความคุ้มครองต้องรับการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ หรือต้องได้รับการพยาบาลโดยพยาบาล ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ

บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนสำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล ตามความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ สำหรับค่าห้องสำหรับผู้ป่วยใน ค่าห้องสังเกตอาการ ค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หักด้วยความรับผิดชอบส่วนแรก (ถ้ามี)

ทั้งนี้ หากผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับการชดเชยจากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้เพียงจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่วนที่ขาดเท่านั้น

#### การรักษานอกประเทศไทย

การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บตามความคุ้มครองของข้อตกลงคุ้มครองนี้ บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตามวันที่ที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล

#### เอกสารหรือหลักฐานการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ผู้ได้รับความคุ้มครองหรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องส่งเอกสารหรือหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วันนับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือวันที่รับการรักษาจากคลินิก โดยค่าใช้จ่ายของตนเอง

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับความคุ้มครองพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
4. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิดหน้ากับใบเสร็จรับเงิน
5. เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่บริษัทต้องการตามความจำเป็น (ถ้ามี)

ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็นใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และบริษัทจะคืนต้นฉบับใบเสร็จที่รับรองยอดเงินที่จ่ายไป เพื่อให้ผู้ได้รับความคุ้มครองไปเรียกร้องส่วนที่ขาดจากผู้รับประกันภัยรายอื่น แต่หากผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว ให้ผู้ได้รับความคุ้มครอง ส่งสำเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นเพื่อเรียกร้องส่วนที่ขาดจากบริษัท

การไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทำให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำได้แล้ว

### ข้อยกเว้นเฉพาะ (ใช้บังคับเฉพาะผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุเท่านั้น)

นอกเหนือจากข้อยกเว้นทั่วไป ข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครอง (เว้นแต่จะได้มีการขยายความคุ้มครองและมีการออกเอกสารแนบท้ายเพื่อขยายความคุ้มครองดังกล่าว)

1. ความสูญเสียหรือความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อม และไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุหรือเหตุการณ์ซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื้อ หรือมีลำดับเหตุการณ์เป็นอย่างไรสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายนั้น อันเป็นผลมาจากหรือเกี่ยวเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้

1.1 การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ

1.2 การรักษาฟันหรือการรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาเบื้องต้นอื่นๆ เพื่อบรรเทาอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และได้เกิดขึ้นภายใน 7 วันนับจากวันเกิดอุบัติเหตุ

1.3 การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์

1.4 อาหารเป็นพิษ

1.5 การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท (Disc herniation) ภาวะกระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative disc disease) ภาวะกระดูกสันหลังเสื่อม (Spondylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังส่วน Pars interarticularis (Spondylolysis) เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

2. ค่าบริการรถพยาบาล ค่าจ้างพยาบาลพิเศษ

3. เครื่องช่วยพยุงต่างๆ (ยกเว้นไม้ค้ำยัน) รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียมภายนอกร่างกาย ได้แก่ แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม

4. ความสูญเสียหรือความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตาม ที่เกิดขึ้นในขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

### หมวดที่ 5 เอกสารแนบท้าย

ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัย ให้ใช้ข้อความในเอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้แทน ส่วนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บังคับตามเดิม

**เอกสารแนบท้ายการขยายความคุ้มครอง**

(ใช้สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ ยูนิเวอร์ส (ใช้สำหรับการขายช่องทางอื่นๆ ยกเว้นการขายผ่านทางโทรศัพท์))

**ADD 1**

เอกสารแนบท้ายเลขที่ 1	วันที่ทำเอกสาร (ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย)
ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ (ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย)	
ชื่อ-นามสกุลผู้ได้รับความคุ้มครอง (ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย)	
ระยะเวลาที่มีผลบังคับเริ่มต้นวันที่ (ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย)	
เบี้ยประกันภัยสุทธิ บาท อากรแสตมป์ บาท ภาษี บาท เบี้ยประกันภัยรวม บาท (ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย)	

**การขยายความคุ้มครอง**

เป็นที่ตกลงกันว่า ภายใต้ข้อตกลงคุ้มครองตามที่ระบุข้างล่างนี้ บริษัทได้ขยายความคุ้มครองเพิ่มเติม หากผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับบาดเจ็บและทำให้เกิดสูญเสียหรือความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อม และไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุหรือเหตุการณ์ซึ่งส่งผลกระทบต่อตนเอง หรือมีลำดับเหตุการณ์เป็นอย่างไร สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายนั้น อันเป็นผลมาจากหรือเกี่ยวเนื่องมาจากเหตุการณ์ดังระบุในตารางการขยายความคุ้มครองต่อไปนี้ บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยและ/หรือเอกสารแนบท้ายนี้

การขยายความคุ้มครอง	จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)			
	ผู้เอาประกันภัย	คู่สมรส	บุตร (ต่อคน)	อื่นๆ (ระบุ)
1) การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 1.1) ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ โดยสิ้นเชิง สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ (COV1) - การเสียชีวิต - การสูญเสียอวัยวะโดยสิ้นเชิง หรือสูญเสียสายตา - การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงข้อตกลงคุ้มครอง 1.2) ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (COV3)	ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย			

**เอกสารแนบท้ายการขยายความคุ้มครอง**

(ใช้สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ ยูนิเวอร์ส (ใช้สำหรับการขายช่องทางอื่นๆ ยกเว้นการขายผ่านทางโทรศัพท์))

**ADD 3**

เอกสารแนบท้ายเลขที่ 2	วันที่ทำเอกสาร (ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย)
ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ (ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย)	
ชื่อ-นามสกุลผู้ได้รับความคุ้มครอง (ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย)	
ระยะเวลาที่มีผลบังคับเริ่มต้นวันที่ (ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย)	
เบี้ยประกันภัยสุทธิ บาท อกรแสดงมภ์ บาท ภาษี บาท เบี้ยประกันภัยรวม บาท (ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย)	

**คำจำกัดความเพิ่มเติม**

ยานพาหนะสาธารณะ หมายถึง ยานพาหนะทางบก ทางน้ำ หรือทางอากาศ ซึ่งขับขี่โดยผู้ขับขี่ที่มีใบอนุญาตและดำเนินการโดยผู้ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ดำเนินการขนส่งผู้โดยสารที่ชำระค่าโดยสารและต้องวิ่งรับหรือส่งผู้โดยสารตามเส้นทางที่ได้รับอนุญาต ดังต่อไปนี้

1) รถไฟ รถไฟลอยฟ้า รถไฟใต้ดิน ขณะขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือไฟฟ้า

2) รถโดยสารขนส่งมวลชน รถโดยสารร่วมขนส่งมวลชน รถโดยสารบริษัทขนส่ง รถโดยสารบริษัทร่วมขนส่งที่จดทะเบียนเพื่อการขนส่งทางบกสาธารณะตามตารางเดินรถในเส้นทางที่กำหนด รวมทั้งรถตู้ร่วมขนส่งมวลชนที่วิ่งประจำตามเส้นทางเดินรถที่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ ไม่รวมถึงรถโดยสารสองแถว

3) เครื่องบินโดยสารที่จดทะเบียนพาณิชย์เป็นสายการบินพาณิชย์

4) เรือโดยสารที่จดทะเบียนจากกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี

**การขยายผลประโยชน์**

เป็นที่ตกลงกันว่า เมื่อผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับความคุ้มครองภายใต้ข้อตกลงคุ้มครองตามที่ระบุในตารางข้างล่างนี้ และผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองเป็นผู้โดยสารที่ชำระค่าโดยสารและเกิดอุบัติเหตุขึ้นในขณะที่กำลังขึ้นหรือกำลังลง หรืออยู่ในยานพาหนะสาธารณะ

บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือเอกสารแนบท้ายนี้

การขยายผลประโยชน์	จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)			
	ผู้เอาประกันภัย	คู่สมรส	บุตร (ต่อคน)	อื่นๆ (ระบุ)
ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะโดยสิ้นเชิง สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ (COVID) - การเสียชีวิต - การสูญเสียอวัยวะโดยสิ้นเชิง หรือสูญเสียสายตา - การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง	ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย			

**เอกสารหรือหลักฐานการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (เพิ่มเติม)**

1. หลักฐานแสดงการเกิดเหตุขณะเป็นผู้โดยสารในการขนส่งสาธารณะ
2. เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่บริษัทต้องการตามความจำเป็น (ถ้ามี)

**เอกสารแนบท้ายการจำกัดความรับผิด**

(ใช้สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ ยูนิเวอร์ส (ใช้สำหรับการขายช่องทางอื่นๆ ยกเว้นการขายผ่านทางโทรศัพท์))

**ADD 20**

เอกสารแนบท้ายเลขที่ 3	วันที่เอกสาร (ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย)
ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ (ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย)	
ชื่อ-นามสกุลผู้ได้รับความคุ้มครอง (ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย)	
ระยะเวลาที่มีผลบังคับเริ่มต้นวันที่ (ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย)	
เบี้ยประกันภัยสุทธิ บาท อกรแสตมป์ บาท ภาษี บาท เบี้ยประกันภัยรวม บาท (ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย)	

การจำกัดความรับผิด : เป็นที่ตกลงกันว่า หากการบาดเจ็บที่ผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับเป็นผลเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย จำนวนเงินเอาประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองที่ระบุจะลดเหลือเพียงจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ดังตารางด้านล่างนี้

ข้อตกลงคุ้มครอง	จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)			
	ผู้เอาประกันภัย	คู่สมรส	บุตร (ต่อคน)	อื่นๆ (ระบุ)
ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ โดยสิ้นเชิง สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ (COV1) - การเสียชีวิต - การสูญเสียอวัยวะโดยสิ้นเชิง หรือสูญเสียสายตา - การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง	ตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย			